



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์/โทรสาร 02-644-8694

ที่ อว 78.08/ ว.441

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 1 ชุด

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะจัดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม ให้กับเภสัชกรประจำโรงพยาบาล ซึ่งเภสัชกรเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านยา การบริหารทางเภสัชกรรมร่วมกับสาขาวิชาชีพสามารถเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพที่ดีจากยา การลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากยา การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มคุณภาพชีวิต การลดระยะเวลาในการรักษาตัว รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการบริหารทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงร่วมมือกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และ/หรือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ/หรือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และ/หรือ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ และ/หรือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลผู้ป่วยในแต่ละโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดก้อน ผู้ป่วยโรคระบบประสาท ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์จากแหล่งฝึกฯ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยมีค่าลงทะเบียนในการอบรมดังนี้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 30,000 บาท/คน/16 สัปดาห์ต่อรอบการอบรม อัตราค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร และเอกสารประกอบการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากรายการข้างต้น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตร 6 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ป่วยวิกฤต/ สาขาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี/ สาขาผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดก้อน/ สาขาผู้ป่วยโรคระบบประสาท/ สาขาผู้สูงอายุ / สาขาผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โดยจะมีรอบการอบรม 3 รอบ และระยะเวลาการอบรม ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

รอบการอบรม	ระยะเวลาการอบรม
1	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มกราคม
2	ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม
3	ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน

วิธีการสมัคร และลงทะเบียน

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาริบัติ ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 026-443603-5 โปรดกรอกใบสมัครทาง <https://forms.gle/5tsZqUrT66JsLYAp8> พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ เกษักรสุรกิจ นาฬิสุวรรณ)  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล